

TỔNG HỢP TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CÁC HIỆP HỘI NGÀNH HÀNG, CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC

I. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. Hiệp hội Sơn mài và Điêu khắc: Kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND thành phố Thủ Dầu Một thúc đẩy Đề án Bảo tồn và phát triển Làng nghề Sơn mài Tương Bình Hiệp kết hợp du lịch sinh thái, để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở, doanh nghiệp sơn mài phát triển sản xuất kinh doanh, gìn giữ, bảo tồn nghề sơn mài truyền thống tại địa phương.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời:

- Ngày 25/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một chủ trì xây dựng Đề án “Bảo tồn, duy trì và phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp kết hợp với du lịch trên địa bàn thành phố” tại Công văn số 3707/UBND-KTN. Theo đó Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã bàn giao toàn bộ hồ sơ liên quan đến Dự án “Bảo tồn và phát triển làng nghề sơn mài truyền thống” cho Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tại Biên bản số 332/BB-CCPTNT ngày 24/10/2017. Đối với việc xây dựng Đề án “Bảo tồn, duy trì và phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp kết hợp với du lịch trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một”, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là đơn vị phối hợp tham gia góp ý xây dựng dự án.

- Việc xây dựng Đề án “Bảo tồn, duy trì và phát triển làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp kết hợp với du lịch trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một”, hiện nay Phòng Kinh tế thành phố Thủ Dầu Một đã xây dựng Đề án và tổ chức cuộc họp lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành. Sau khi hoàn chỉnh Đề án sẽ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Để thúc đẩy phát triển làng nghề Sơn mài Tương Bình Hiệp, trong thời gian tới Ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, Hiệp hội Sơn mài và Điêu khắc tỉnh Bình Dương triển khai các giải pháp bảo tồn và phát triển làng nghề Sơn mài Tương Bình Hiệp. Đồng thời liên kết, lồng ghép các hoạt động hỗ trợ phát triển làng nghề sơn mài kết hợp với du lịch sinh thái thông qua các hoạt động của ngành đang triển khai như: Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP), dự án phát triển cây ăn quả đặc sản gắn với du lịch sinh thái.

II. SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1. Các hiệp hội: Hiện nay, nguồn lao động ngày càng khan hiếm, không đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng thêm, dẫn tới nhiều đơn hàng không hoàn thành đúng tiến độ, một số công ty không dám nhận thêm đơn hàng do không đủ lao động. Nguyên nhân của việc khan hiếm lao động là do khu vực miền Bắc và Tây Nam Bộ hình thành nhiều Khu Công nghiệp đã kéo phần lớn lao động về địa phương; Bên

cạnh đó Chiến tranh thương mại Trung – Mỹ kéo theo làn sóng đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam, nên vì thế sự cạnh tranh lao động giữa các công ty ngày càng tăng. Do đó, các hiệp hội kiến nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh có giải pháp thu hút lao động để giúp các doanh nghiệp đảm bảo đủ số lượng lao động để duy trì, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời:

Theo thống kê từ Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng đầu năm 2019 khoảng 80.000 lượt lao động (lao động phổ thông chiếm khoảng 68%).

Để việc kết nối người lao động và doanh nghiệp nhanh chóng, tạo điều kiện cho người lao động có được việc làm ổn định cuộc sống, người sử dụng lao động tuyển dụng lao động thuận lợi, đảm bảo thống nhất và linh hoạt của thị trường lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh tăng cường các hoạt động về thông tin thị trường lao động như: Năm bắt, tiếp nhận thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp qua website, zalo, facebook, email và trực tiếp tại Trung tâm và các chi nhánh của Trung tâm (Tân Uyên, Dĩ An, Tân Định – Bến Cát); duy trì tổ chức các phiên giao dịch việc làm (định kỳ 02 phiên/ tháng và các phiên giao dịch việc làm trực tuyến), hoạt động tư vấn – giới thiệu việc làm trực tiếp tại Trung tâm; kết nối thông tin tuyển dụng lao động với các tỉnh có nguồn lao động để đưa lao động về Bình Dương làm việc và cung cấp thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp đến lực lao động đến tuổi lao động của Bình Dương.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các hiệp hội hỗ trợ thông tin đến các doanh nghiệp là thành viên có nhu cầu tuyển dụng lao động liên hệ, phối hợp Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh để cung cấp thông tin tuyển dụng và tuyển chọn lao động, cụ thể như sau:

- Trực tiếp:

+ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương (Địa chỉ: 369 Đại lộ Bình Dương, khu phố Hòa Lân, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương; Điện thoại: 02743.822870, 02743.899019)

+ Chi nhánh Tân Định – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương (Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, Khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; Điện thoại: 02743.857679)

+ Chi nhánh Tân Uyên – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương (Địa chỉ: DH421, Tổ 4, Khu phố 4, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; Điện thoại: 02743.642414)

+ Chi nhánh Dĩ An – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương (Địa chỉ: Số 10 Ngô Văn Sở, khu phố Bình Minh 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Điện thoại: 02743.775458)

- Gián tiếp:
- + Website: vieclambinhduong.vn
- + Zalo: tuyển dụng và tập huấn doanh nghiệp, HR Bình Dương
- + Facebook: binhduongDVVL, các trang việc làm Bình Dương: trung tâm DVVL Bình Dương, Việc làm sinh viên, cà phê sinh viên
- + Email: phonggtvlbd@gmail.com

Để thu hút nguồn lao động phổ thông từ các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh khu vực Tây Nguyên (nơi lực lượng lao động phổ thông dồi dào), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các sở, ngành có liên quan đánh giá tình hình thiếu hụt lao động, khả năng thu hút lao động, cơ chế tài chính để trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quy trình ban hành kế hoạch liên kết lao động để hỗ trợ tài chính để thu hút nguồn lao động về tỉnh Bình Dương làm việc đáp ứng nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, để hiệu quả trong việc thu hút, cạnh tranh người lao động vào làm việc tại doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp cần đảm bảo những điều kiện về việc làm và thu nhập, kèm theo những lợi ích liên quan để đảm bảo yếu tố thu hút người lao động đến với doanh nghiệp.

2. Các hiệp hội: Kiến nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp trong các hiệp hội tuyển dụng, đào tạo lao động.

3. Hiệp hội Gốm sứ: Hiệp hội kiến nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các trường dạy nghề trong tỉnh phối hợp với Hiệp hội Gốm sứ đào tạo thêm các ngành phục vụ cho nghề gốm như đồ họa mỹ thuật gốm, nghề chạm khắc men, nghề tạo hình gốm, nghề pha men gốm...

Sở Lao động và Thương binh Xã hội trả lời (Kiến nghị 2 và 3):

Về đào tạo lao động:

Doanh nghiệp trong các hiệp hội ngành hàng có nhu cầu đào tạo nghề theo đặc thù ngành nghề sản xuất của doanh nghiệp (gốm sứ, sơn mài, chế biến gỗ, dệt may, da giày...) đề nghị liên hệ:

- Trường Trung cấp Mỹ thuật – Văn hóa Bình Dương (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương). Địa chỉ: Số 210, đường Bạch Đằng, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương; Điện thoại: 02743.858218 (Đào tạo các nghề như: gốm sứ, sơn mài, chế biến gỗ, dệt may, da giày...)

- Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Địa chỉ: Quốc lộ 1K, Nội Hóa, Bình An, Dĩ An, Bình Dương; Điện thoại: 02743.751531 (đào tạo liên quan Chế biến gỗ)

Nhằm định hướng các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp đào tạo nghề đáp ứng theo nhu cầu của doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên (HSSV) sau khi tốt nghiệp tham gia thị trường lao động đúng với chuyên ngành được học, trong

thời gian tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo đào tạo nghề giữa các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp và các hiệp hội ngành hàng, mục đích: các doanh nghiệp của hiệp hội ngành nghề cùng tham gia vào đào tạo nghề, tạo điều kiện hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp liên kết đào tạo nghề trong doanh nghiệp, giới thiệu HSSV trực tiếp tham gia thực tập sản xuất, đồng thời tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tham quan thực tế sản xuất. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rất mong nhận được sự phối hợp, tham gia của các hiệp hội ngành nghề và các doanh nghiệp để công tác đào tạo nghề đạt hiệu quả.

Mọi thông tin cần trao đổi liên quan về đào tạo nghề, vui lòng liên hệ: 0912.062906 – đồng chí Võ Đông Duy – Trưởng phòng Dạy nghề.

4. Hiệp hội Gốm sứ: Về bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn lao động: Theo quy định tại Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động: “Người sử dụng lao động tự tổ chức huấn luyện và chịu trách nhiệm về chất lượng huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, người học nghề, tập nghề, người thử việc trước khi tuyển dụng hoặc bố trí làm việc và định kỳ huấn luyện lại nhằm trang bị đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động, phù hợp với vị trí công việc được giao”. Do đó, doanh nghiệp phải tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động 1 năm/lần, điều này gây nhiều tốn kém cho doanh nghiệp về mặt thời gian và tiền bạc. Vì vậy, Hiệp hội đề xuất Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giảm tần suất đào tạo an toàn lao động xuống 3 năm/lần đối với các lao động cũ đã được tập huấn an toàn lao động.

Sở Lao động và Thương binh Xã hội trả lời:

Về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động:

Người lao động được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động với thời gian huấn luyện định kỳ mỗi năm 01 lần là người lao động nhóm 4 chiếm tỉ lệ cao so với các nhóm còn lại, để tiết kiệm chi phí cho công tác huấn luyện nhóm đối tượng này doanh nghiệp có thể tự tổ chức huấn luyện với các điều kiện sau:

- Đảm bảo tiêu chuẩn người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ.

- Xây dựng chương trình, tài liệu huấn luyện trên cơ sở chương trình khung theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

Hoặc doanh nghiệp có thể tự công bố Tổ chức huấn luyện hạng A (huấn luyện cho nhóm 4 và nhóm 6) nếu đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ.

Đối với các nhóm còn lại, hàng năm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có tổ chức các lớp huấn luyện miễn phí, các doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia vào các lớp này.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ghi nhận đề xuất của Hiệp hội Gốm sứ về việc tăng thời gian huấn luyện định kỳ đối với người lao động nhóm 4 lên 03 năm một lần.

5. Hiệp hội Cơ Điện: Hiện nay, tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội – bảo hiểm y tế - bảo hiểm thất nghiệp (BHXH-BHYT-BHTN) quá cao chiếm 32% tiền lương tham gia bảo hiểm (Trong đó, doanh nghiệp 21,5% (17,5%BHXH + 3%BHYT + 1%BHTN), người lao động 10,5% (8%BHXH + 1,5%BHYT + 1%BHTN)); Bên cạnh đó, tiền lương tham gia bảo hiểm gồm mức lương + phụ cấp lương + các khoản bổ sung khác. Điều này làm mức đóng bảo hiểm rất cao, gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động. Do đó, Hiệp hội đề xuất Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kiến nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giảm tỉ lệ đóng bảo hiểm và tiền lương tham gia bảo hiểm.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ghi nhận kiến nghị của Hiệp hội Cơ Điện và sẽ kiến nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

III. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1. Hiệp hội Gốm sứ: Hiện nay, tình trạng kẹt xe thường xuyên xảy ra tại các vị trí như: Nút giao thông Phú Lợi, Ngã tư Hòa Lân, đường Mỹ Phước – Tân Vạn, Vòng xoay An Phú, Ngã tư Bình Chuẩn, Nút giao thông KCN Việt Hương hay tình trạng nước mưa không thoát trên Quốc lộ 13 (đoạn từ ngã tư Đất Thánh đến cầu Ông Bó, gây kẹt xe nghiêm trọng), việc này gây rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc vận chuyển hàng về cảng Cát Lái để xuất hàng trong các đợt hàng gấp. Vì vậy, Hiệp hội kiến nghị Sở Giao thông Vận tải có giải pháp cải thiện giao thông tại các khu vực này để giảm thiểu tình trạng kẹt xe, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc vận chuyển hàng hóa.

Sở Giao thông Vận tải trả lời:

a) Về tình hình ùn tắc giao thông

Những năm qua, cùng với tốc độ phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp, đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương, lưu lượng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các tỉnh thành lân cận lưu thông qua Bình Dương ngày càng gia tăng, tạo áp lực rất lớn lên hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của tỉnh, trong khi đó, hầu hết các giao lộ trên địa bàn tỉnh đều là giao lộ đồng mức, không còn đáp ứng nhu cầu giao thông với lưu lượng phương tiện cao như hiện nay.

Để giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông các tuyến đường, giao lộ này cần đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, xây dựng cầu vượt, hầm chui tại các giao lộ có lưu lượng phương tiện giao thông lớn (Quốc lộ 13, ĐT.743, đường Mỹ Phước – Tân Vạn...). Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cho

chủ trương đầu tư các dự án, công trình này và đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và giai đoạn 2021 – 2025 giao cho các chủ đầu tư, Sở ban ngành có liên quan khẩn trương thực hiện; Tiến độ thực hiện các dự án đến thời điểm hiện nay như sau:

- Dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.743 (đoạn từ ngã tư Miếu Ông Cù đến nút giao Sóng Thần) do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP Becamex IDC làm chủ đầu tư: Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, hiện đã chi đền bù đạt 56,58% (447/790 hồ sơ), dự kiến đầu tháng 8 sẽ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai thi công (ước khoảng 2km/12km);

- Dự án cải tạo Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Vĩnh Bình đến ngã tư Địa Chất, trong đó có giải pháp cải tạo, mở rộng, bố trí pha đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ như ngã tư Bình Chuẩn, ngã tư khu công nghiệp Việt Hương, ngã ba khu công nghiệp VSIP, ngã tư cầu Ông Bó... do Tổng Công ty Becamex IDC làm chủ đầu tư dự án xây lắp, UBND thị xã Thuận An làm chủ đầu tư dự án đền bù giải phóng mặt bằng. Hiện chủ đầu tư Dự án đang khẩn trương trình hồ sơ thiết kế cơ sở, dự án, khi được UBND tỉnh phê duyệt, sẽ tiến hành cắm mốc giải phóng mặt bằng để triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Dự kiến khởi công trong năm 2021, hoàn thành vào năm 2025.

Trước mắt, để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm trên các tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, Đại lộ Bình Dương, ĐT.743, thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải đã thường xuyên phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh Bình Dương, các địa phương và Tổng Công ty Becamex IDC thường xuyên rà soát, điều tiết, bổ sung biển báo, đèn tín hiệu giao lộ, điều chỉnh thời lượng các pha đèn, bố trí các tiêu đảo dẫn hướng giao thông, bố trí lực lượng điều tiết giao thông nhất là vào giờ cao điểm..., những giải pháp này cũng đã góp phần khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến, giao lộ.

Bên cạnh đó, để tiếp tục nâng cao năng lực thông hành của các tuyến đường, giao lộ trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông Vận tải đã tham mưu và được UBND tỉnh chấp thuận cho lập đề xuất chủ trương đầu tư nâng cấp mở rộng các tuyến đường ĐT.742 Phú Chánh – Cống Xanh, ĐT.747a Thái Hòa – Uyên Hưng, đường vành đai 4 An Tây – Thới Hòa – Hội Nghĩa, ĐT.741b, ĐT.746 cầu Gõ – Lạc An, xây dựng nút giao khác mức tại ngã tư Chợ Đình, ngã năm Phước Kiến..., đồng thời tiếp tục phối hợp với JICA để thực hiện các thủ tục vay vốn thực hiện dự án Cải tạo Hạ tầng giao thông công cộng tại tỉnh Bình Dương, thí điểm lắp đặt hệ thống giám sát điều hành giao thông trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, Quốc lộ 13...

b) Về tình trạng ngập nước trên Quốc lộ 13 (đoạn từ ngã tư Đất Thánh đến cầu Ông Bó)

Những năm qua, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh diễn ra rất nhanh, nhất là dọc 02 bên các trục đường đã được đầu tư nâng cấp, mở rộng như Quốc lộ 13, ĐT.743, đường Mỹ Phước – Tân Vạn..., dẫn đến san lấp mặt bằng, bê tông hóa lưu

vực, xây dựng các công trình, vật kiến trúc... làm cho nước của toàn bộ lưu vực hai bên đường tập trung đổ dồn về hệ thống thoát nước của đường và chảy tràn trên mặt đường mỗi khi mưa, gây quá tải hệ thống thoát nước dọc của đường và tình trạng ngập nước mặt đường, nhất là Quốc lộ 13 đoạn từ ngã tư Đất Thánh đến cầu Ông Bô.

Khi thực hiện dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Vĩnh Bình đến đường Lê Hồng Phong thành phố Thủ Dầu Một với quy mô 8 làn xe, hệ thống thoát nước dọc được đầu tư đồng bộ; đồng thời Dự án Kênh tiêu thoát nước Bình Hòa giải quyết thoát nước cho lưu vực có tổng diện tích 1143ha được triển khai thực hiện, tình trạng ngập nước trên Quốc lộ 13 sẽ được khắc phục.

IV. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1. Các hiệp hội: Hiện nay, nguồn lao động ngày càng khan hiếm, không đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng thêm, dẫn tới nhiều đơn hàng không hoàn thành đúng tiến độ, một số công ty không dám nhận thêm đơn hàng do không đủ lao động. Nguyên nhân của việc khan hiếm lao động là do khu vực miền Bắc và Tây Nam Bộ hình thành nhiều Khu Công nghiệp đã kéo phần lớn lao động về địa phương; Bên cạnh đó Chiến tranh thương mại Trung – Mỹ kéo theo làn sóng đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam, nên vì thế sự cạnh tranh lao động giữa các công ty ngày càng tăng. Do đó, các hiệp hội kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý các KCN; Ban Quản lý KCN VSIP hạn chế thu hút các dự án đầu tư vào các ngành thâm dụng lao động như dệt may, da giày, chế biến gỗ...

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu và thống nhất với kiến nghị của các Hiệp hội ngành hàng. Yếu tố nhân công giá rẻ không còn là lợi thế của Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung trong giai đoạn hiện nay. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các sở ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 34-CTr/TU ngày 16/12/2016 của Tỉnh ủy về đổi mới thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương với chủ trương tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực: công nghiệp công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, ít thâm dụng lao động và thân thiện với môi trường.

- Ngoài ra tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài vào các đối tác có tiềm lực kinh tế mạnh, các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới và tiếp tục phát triển các thị trường truyền thống. Về địa điểm đầu tư, tập trung thu hút các dự án sản xuất công nghiệp vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được quy hoạch.

V. BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

1. Các hiệp hội: Hiện nay, nguồn lao động ngày càng khan hiếm, không đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng thêm, dẫn tới nhiều đơn hàng không hoàn thành đúng tiến độ, một số công ty không dám nhận thêm đơn hàng do không đủ lao động. Nguyên nhân của việc khan hiếm lao động là do khu vực miền Bắc và Tây Nam Bộ hình thành nhiều Khu Công nghiệp đã kéo phần lớn lao động về địa phương; Bên

cạnh đó Chiến tranh thương mại Trung – Mỹ kéo theo làn sóng đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam, nên vì thế sự cạnh tranh lao động giữa các công ty ngày càng tăng. Do đó, các hiệp hội kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý các KCN; Ban Quản lý KCN VSIP hạn chế thu hút các dự án đầu tư vào các ngành thâm dụng lao động như dệt may, da giày, chế biến gỗ...

Ban Quản lý các Khu công nghiệp trả lời:

Căn cứ Điều 5 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, nhà đầu tư nước ngoài được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật Đầu tư không cấm và được Nhà nước đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư. Nhà nước có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, phát triển bền vững các ngành kinh tế.

Hiện nay, các Khu công nghiệp được quy hoạch, bố trí theo phân khu chức năng riêng biệt, thu hút đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực, đa ngành nghề. Đặc biệt là ngành nghề dệt may, da giày, chế biến gỗ, được thu hút đầu tư vào nhiều Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh do gần vùng nguyên liệu và các ngành nghề này lại có tiềm năng lợi thế lớn về thị trường nội địa cũng như xuất khẩu.

Vì vậy, Ban Quản lý các Khu công nghiệp không có cơ sở để hạn chế thu hút các dự án đầu tư vào ngành nghề dệt may, da giày, chế biến gỗ theo như kiến nghị của các hiệp hội.

Tuy nhiên, nhằm giảm bớt áp lực về hạ tầng kỹ thuật, xã hội, Ban Quản lý sẽ xem xét, sàng lọc chỉ thu hút các dự án dệt may, da giày, chế biến gỗ sử dụng máy móc thiết bị, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, sử dụng ít lao động, đầu tư vào các Khu Công nghiệp.

VI. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

1. Hiệp hội Cơ Điện: Hiện nay, lãi suất vay vốn vẫn ở mức cao và có xu hướng tăng, bên cạnh đó các ngân hàng cũng thắt chặt tín dụng với các doanh nghiệp sản xuất bằng cách yêu cầu tài sản đảm bảo cao hơn. Do đó, Hiệp hội kiến nghị Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Bình Dương chỉ đạo các ngân hàng thương mại không áp dụng các biện pháp thắt chặt tín dụng (bằng cách yêu cầu tài sản đảm bảo cao hơn) đối với các doanh nghiệp có lịch sử tín dụng tốt.

Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Bình Dương trả lời:

Tại Điều 15 của Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định cho vay của tổ chức tín dụng, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng quy định: việc áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay hoặc không áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận. Việc thỏa thuận về biện pháp bảo đảm tiền vay của tổ chức tín dụng với khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật về biện pháp bảo đảm và pháp luật có liên quan.

Ngày 17/7/2018 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành văn bản số 5321/NHNN-TTGSNH về việc thực hiện quy định về lãi suất cho vay đối với một

số lĩnh vực ưu tiên. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh Bình Dương ngay từ đầu năm đã ban hành kế hoạch hành động chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn cần thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh, kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, để có điều kiện giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ với khách hàng vay nhưng vẫn đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động. Tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các dự án, phương án có hiệu quả theo chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ và chính sách tiền tệ tín dụng của Ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên, việc điều hành lãi suất cần đảm bảo hài hòa lợi ích của người gửi tiền – TCTD và khách hàng vay, phù hợp với diễn biến kinh tế và thị trường tiền tệ để đảm bảo kiểm soát lạm phát, duy trì sự ổn định của tỷ giá và hạn chế tình trạng đô la hóa, vàng hóa trong nền kinh tế. Thời gian qua, về cơ bản mặt bằng lãi suất duy trì ổn định, lãi suất cho vay cho các lĩnh vực ưu tiên được thực hiện đúng quy định.

Mặt khác, bên cạnh việc triển khai các giải pháp của ngành Ngân hàng cần có sự phối hợp đồng bộ của các Sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo chủ trương của Chính phủ, như tiếp tục đẩy mạnh triển khai kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuế, đất đai, đầu tư xây dựng, thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh...

2. Hiệp hội Cơ Điện: Hiện nay, đối với các khoản vay ngắn hạn (thời hạn 1 năm), theo quy định mới của một số ngân hàng thương mại (Ngân hàng ACB – Chi nhánh Bình Dương và Ngân hàng Eximbank – Chi nhánh Bình Dương) để được tái cấp tín dụng, ngoài báo cáo tài chính của năm tài chính gần nhất, ngân hàng còn yêu cầu thêm báo cáo tài chính của quý gần nhất. Điều này gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp trong việc xin tái cấp tín dụng. Vì vậy, Hiệp hội kiến nghị Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Bình Dương chỉ đạo 02 ngân hàng này giảm bớt các thủ tục xin tái cấp tín dụng để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Bình Dương trả lời:

Tại Khoản 1 Điều 94 Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 quy định: Tổ chức tín dụng phải yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu chứng minh phương án sử dụng vốn khả thi, khả năng tài chính của mình, mục đích sử dụng vốn hợp pháp, biện pháp bảo đảm tiền vay trước khi quyết định cấp tín dụng.

Tại Khoản 2 Điều 7 Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 quy định: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền từ chối yêu cầu cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ khác nếu thấy không đủ điều kiện, không có hiệu quả, không phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo các quy định trên, thời gian qua Chi nhánh đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng cải tiến, đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục, nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay. Đồng thời, NHNN đã chỉ đạo các TCTD công khai trên trang tin điện tử về thủ tục cho vay, lãi suất, xây dựng cơ chế nội bộ về chăm sóc khách hàng để có cơ chế xử lý kịp thời, thỏa đáng các phản ánh, khiếu nại của khách hàng nhằm giảm bớt phiền hà cho khách hàng vay vốn. Luôn luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế được bình đẳng và thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng một cách nhanh nhất nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay. Giúp cho các doanh nghiệp có thể kịp thời đầu tư mở rộng sản xuất và đổi mới công nghệ.

Thời gian tới, NHNN tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các TCTD trên địa bàn đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục cho vay nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, một số thủ tục liên quan đến hoạt động cho vay thuộc thẩm quyền giải quyết của các Bộ, ngành khác, được điều chỉnh bởi những quy định khác của pháp luật, như: Xây dựng và phê duyệt dự án đầu tư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thế chấp và cầm cố tài sản đăng ký giao dịch bảo đảm, kiểm toán báo cáo tài chính... Vì vậy, cần có sự phối hợp tích cực, đồng bộ của các ngành, các cấp có liên quan để đơn giản hóa quy trình, thủ tục cho vay, rút ngắn thời gian xem xét, quyết định cho vay.

3. Hiệp hội Cơ Điện: Hiện nay, Công Ty TNHH SX -DV TM Cơ Khí Kim Chung đang vay vốn tại Ngân hàng Quân Đội (MB bank) – Chi nhánh Bình Dương, tuy nhiên bên ngân hàng vừa thông báo sẽ không gia hạn hợp đồng tín dụng cho công ty nữa. Lý do: Công ty thế chấp bằng quyền sử dụng đất "Cây lâu năm" chứ không phải đất công nghiệp hay đất ở, trước đây ngân hàng chấp nhận, bây giờ ngân hàng thay đổi chính sách và không gia hạn hợp đồng tín dụng nữa, điều này làm cho công ty không xoay sở vốn kịp và có thể phải ngừng sản xuất do không có vốn hoạt động nếu ngân hàng thu hồi vốn vay. Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Bình Dương chỉ đạo Ngân hàng Quân Đội (MB bank) – Chi nhánh Bình Dương tiếp tục cho Công Ty TNHH SX -DV TM Cơ Khí Kim Chung vay vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong khoảng thời gian Công ty tìm được ngân hàng thương mại khác để vay vốn.

Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Bình Dương trả lời:

Theo quy định tại Điều 7 của Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12:

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình. Không tổ chức, cá nhân nào được can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền từ chối yêu cầu cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ khác nếu thấy không đủ điều kiện, không có hiệu quả, không phù hợp với quy định của pháp luật.

Và tại Khoản 1, Điều 93 quy định: tổ chức tín dụng phải xây dựng và ban hành các quy định nội bộ đối với các hoạt động nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, bảo đảm có cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro gắn với từng quy trình nghiệp vụ kinh doanh, phương án xử lý các trường hợp khẩn cấp. Trong đó, có quy định về cấp tín dụng.

Như vậy, việc cấp tín dụng tại các TCTD cũng được thực hiện theo các quy định nội bộ mà không trái với các quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các TCTD công khai trên trang tin điện tử về thủ tục cho vay, lãi suất, xây dựng cơ chế nội bộ về chăm sóc khách hàng để có cơ chế xử lý kịp thời, thỏa đáng các phản ánh, khiếu nại của khách hàng nhằm giảm bớt phiền hà cho khách hàng vay vốn. Luôn luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế được bình đẳng và thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng một cách nhanh nhất nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay.

4. Các hiệp hội: Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Bình Dương bảo lãnh cho các doanh nghiệp trong các hiệp hội vay vốn đầu tư để đổi mới công nghệ bằng cách thế chấp tài sản bằng máy móc thiết bị mới đầu tư. Bên cạnh đó, chỉ đạo các ngân hàng thương mại áp dụng lãi suất ưu đãi với các trường hợp vay vốn để đổi mới công nghệ.

Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Bình Dương trả lời:

Trên tinh thần chia sẻ, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế đất nước đang gặp nhiều khó khăn và thách thức, thời gian qua, NHNN Việt Nam đã kịp thời ban hành nhiều văn bản, quyết liệt chỉ đạo các TCTD thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn liên quan đến điều kiện và thủ tục vay vốn. Đặc biệt, chú trọng 5 nhóm ngành, lĩnh vực ưu tiên: phát triển nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu; doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cụ thể, ngày 07/7/2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1425/QĐ-NHNN ngày 7/7/2017 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa đáp ứng một số lĩnh vực ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39 là 6,5%/năm, giảm 0,5% so với quy định trước đây. Bên cạnh đó, hiện nay các TCTD đã có nhiều đổi mới trong việc xây dựng quy trình cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, góp phần khơi thông nguồn vốn tín dụng.

Trên thực tế, các doanh nghiệp, khách hàng có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và có năng lực tài chính tốt, dự án, phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, khả thi đã tiếp cận vốn dễ dàng hơn với lãi suất hợp lý. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn ngân hàng, chủ yếu là do hạn

chế năng lực tài chính, không chứng minh được tính khả thi và hiệu quả của dự án, phương án sản xuất kinh doanh đề nghị vay vốn; nợ phải trả tồn đọng lớn chưa có biện pháp xử lý...

Vì vậy, để tăng khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng, ngoài những giải pháp từ phía NHNN và các TCTD, bản thân doanh nghiệp cần cơ cấu lại hoạt động của mình, nâng cao khả năng tài chính, tạo niềm tin để các TCTD yên tâm cấp tín dụng.

Trong thời gian tới, NHNN tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục bám sát, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả được vay vốn ngân hàng thuận lợi, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

VII. CỤC THUẾ

1. Hiệp hội Gốm sứ: Về hoàn thuế VAT: Hiệp hội kiến nghị Cục thuế chỉ đạo Chi cục thuế Tân Uyên thực hiện việc hoàn thuế VAT xuất khẩu nhanh, kịp thời cho các doanh nghiệp; Trong trường hợp hồ sơ thuế có thiếu sót hoặc cần bổ sung thì Chi cục thuế hướng dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc hoàn thủ tục hoàn thuế VAT. Cụ thể: Tháng 7/2018, DNTN gốm Trung Nguyên nộp hồ sơ hoàn thuế giai đoạn từ quý III/2016 đến quý II/2018, tổng số tiền đề nghị hoàn thuế là hơn 1,9 tỷ, Chi cục thuế Tân Uyên báo nhận hồ sơ vào ngày 01/8/2018 nhưng tới nay chưa giải quyết xong (Có giấy xác nhận đính kèm)

Cục thuế trả lời:

Ngày 01/8/2018 Chi cục Thuế thị xã Tân Uyên có nhận được hồ sơ hoàn thuế của DNTN Gốm Trung Nguyên kỳ hoàn quý 3/2016 đến quý 2/2018 trường hợp hoàn thuế xuất khẩu. Tuy nhiên kiểm tra hồ sơ, Chi cục Thuế xác định doanh nghiệp thương mại xuất khẩu mặt hàng gốm sứ nên thuộc trường hợp phải xác định tỷ trọng tài nguyên khoáng sản cộng chi phí năng lượng trên giá thành sản phẩm theo quy định tại Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

Để có đủ căn cứ giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp, ngày 18/10/2018 Chi cục Thuế đã có Công văn số 2646/CV-CCT gửi đến Cục Thuế, Chi cục Thuế đang quản lý các doanh nghiệp bán hàng gốm sứ cho DNTN gốm Trung Nguyên đề nghị hỗ trợ xác minh tỷ trọng tài nguyên khoáng sản cộng chi phí năng lượng trên giá thành sản phẩm. Đến nay chưa có kết quả trả lời.

Hiện tại doanh nghiệp đã gửi thông báo xin hủy đề nghị hoàn thuế nói trên đề bổ sung hồ sơ và điều chỉnh kỳ hoàn thuế đến Quý 2/2019, do đó Chi cục Thuế đã chấp nhận hủy hồ sơ hoàn của doanh nghiệp theo quy định.

Khi doanh nghiệp gửi đề nghị hoàn thuế mới, Chi cục Thuế sẽ tiếp tục theo dõi kết quả xác minh tỷ trọng tài nguyên khoáng sản của doanh nghiệp và giải quyết hồ sơ khi có kết quả xác minh.

VIII. CỤC HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG

1. Hiệp hội Da giày: Chi phí logistic tăng liên tục (Đôi khi tăng 2-3 lần/năm) và ngày càng phát sinh thêm nhiều phí mới gây nhiều khó khăn cho các doanh

nghiệp. Vì vậy, Hiệp hội Da giày kiến nghị Cục Hải quan tham mưu Tổng Cục Hải quan có các biện pháp kỹ thuật để hạn chế việc tăng phí và phát sinh phí logistic mới.

Cục Hải quan Bình Dương (Cục HQBD) trả lời:

Công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, hiện đại hóa hải quan tại đơn vị luôn được Cục HQBD quan tâm hàng đầu trong định hướng phát triển đơn vị và xây dựng kế hoạch hành động hàng năm.

Quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính luôn đi theo đúng nội dung Quyết định số 105/QĐ-HQBD ngày 28/01/2019 về ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019 và Quyết định 131/QĐ-HQBD ngày 19/02/2019 kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2019 của Cục và đạt được những kết quả đáng kể, từng bước đơn giản hóa và minh bạch các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh trên địa bàn, đảm bảo tuân thủ pháp luật. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

1. Cải cách thủ tục hành chính

Cục HQBD luôn quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên như: Nghị quyết 30C/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định 448/QĐ-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2020; Chỉ thị 02/CT-BTC về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính; Quyết định số 1491/QĐ-BTC ngày 30/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 2403/QĐ-BTC ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài chính giai đoạn 2019-2020; Quyết định số 2414/QĐ-BTC ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài chính năm 2019; Quyết định số 06/QĐ-BTC ngày 03/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Tài chính; Quyết định 173/QĐ-TCHQ ngày 24/01/2019 của Tổng cục Hải quan ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019; Công văn số 6231/KH-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2019.

Căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh, Cục HQBD đã xây dựng và ban hành Quyết định số 105/QĐ-HQBD ngày 28/01/2019 về ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019 với mục tiêu là hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, thông thoáng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thu hút đầu tư vào địa bàn. Tiếp theo đó, Cục HQBD đã ban hành Quyết định 232/QĐ-HQBD ngày 15/03/2019

về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 nhằm mục tiêu phấn đấu đưa Cục HQBD thành một trong những cơ quan đi đầu về cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, nâng cao chỉ số hài lòng của DN từ 3-5 bậc theo tinh thần Nghị quyết 01, 02/2019/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

Trong công tác kiểm tra thực hiện cải cách hành chính, Cục HQBD đã ban hành Quyết định 131/QĐ-HQBD ngày 19/02/2019 kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2019 nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn nữa các Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan. Trong đó chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thông quan, chi phí khi thực hiện thủ tục hải quan cho DN. Đơn vị cũng đã thành lập tổ biên soạn tài liệu hướng dẫn, tập huấn cho cộng đồng doanh nghiệp, nhằm giúp cộng đồng DN dễ dàng thực hiện trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa.

Cục HQBD luôn nâng cao chất lượng dịch vụ công, tạo thuận lợi cho DN tăng cường quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp trong xây dựng chính sách pháp luật hải quan, tổ chức hoạt động tham vấn cho các doanh nghiệp đã ký kết quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp. Trong năm 2019 đã thực hiện tham vấn hướng dẫn chính sách, pháp luật cho 01 trường hợp tại trụ sở Doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Cục HQBD đã tổ chức 02 Hội nghị đối thoại kết hợp tập huấn, hướng dẫn cho cộng đồng doanh nghiệp các quy định mới của Thông tư 39/2018/TT-BTC, Nghị định 59/2018/NĐ-CP và các qui định về chính sách XNK, xuất xứ hàng hóa... kịp thời giải đáp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục, kết hợp tập huấn, hướng dẫn cho cộng đồng doanh nghiệp các quy định mới và công tác lập, báo cáo quyết toán.

Tiếp tục triển khai sâu, rộng hoạt động đối tác trong toàn Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tích cực hợp tác, chia sẻ và đồng hành cùng với cơ quan hải quan. Bám sát Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp và các bên liên quan 2019 của Tổng cục Hải quan, Cục HQBD đã ban hành Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2019 của đơn vị tại Quyết định số 216/QĐ-HQBD ngày 08/3/2019, trong đó tập trung hỗ trợ tạo thuận lợi thương mại, tăng cường hoạt động tham vấn cộng đồng doanh nghiệp, duy trì hình thức đối thoại doanh nghiệp theo các chuyên đề, nhóm đối tượng, lĩnh vực, ngành nghề để doanh nghiệp có điều kiện chia sẻ, phản ánh thông tin, những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ và xây dựng sự hiểu biết, đồng thuận giữa cơ quan hải quan với doanh nghiệp, góp phần nâng cao ý thức, năng lực tuân thủ pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp.

Trong năm 2019, đơn vị tiếp tục triển khai tốt Mô hình chính quyền thân thiện, công sở thân thiện tại các đơn vị trực thuộc nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao trách nhiệm cũng như lề lối làm việc của cán bộ công chức góp phần xây

dựng hình ảnh chính quyền thân thiện trong nhìn nhận, đánh giá của cá nhân, tổ chức, nhân dân; nâng cao chất lượng giải quyết công việc, phẩm chất chính trị, tác phong của người công chức Hải quan.

2. Hiện đại hóa nền hành chính

2.1 Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết thủ tục hành chính

Cục HQBD đã tích cực ứng dụng CNTT vào hoạt động nghiệp vụ, tạo thuận lợi tối đa trong việc giải quyết các TTHC cho doanh nghiệp, cụ thể:

Cục HQBD tiếp tục thực hiện tốt Thông quan điện tử hàng hóa tự động VNACCS/VCIS. Từ đầu năm đến nay, đã có 5.343 doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục tại Cục HQBD, tăng 10,07% so với cùng kỳ năm 2018; số tờ khai đã làm TTHQ: 742.207 TK tăng 13,45% so với cùng kỳ năm 2018, (*trong đó: 485.999 TK xuất khẩu tăng 17,21%; 256.208 TK nhập khẩu tăng 6,95%*). Kim ngạch XNK đạt: 20 tỷ 777 triệu USD tăng 7,17% so cùng kỳ năm 2018 (*trong đó, kim ngạch XK đạt 11 tỷ 993 triệu USD tăng 9,93%, kim ngạch NK 8 tỷ 784 triệu USD tăng 3,61%*). Việc ứng dụng hệ thống Thông quan điện tử đã góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục hải quan cho DN, giảm thiểu giấy tờ và đơn giản hóa hồ sơ hải quan tạo bước đột phá đáng kể, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.

Cục HQBD vận hành cơ chế một cửa quốc gia để thực hiện kết nối, trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử; Triển khai đầy đủ các thủ tục hành chính của các Bộ, ngành, triển khai sử dụng các chứng từ điện tử, triển khai kết nối Cơ chế một cửa ASEAN theo lộ trình của Tổng cục Hải quan để thực hiện trao đổi và công nhận lẫn nhau về các chứng từ thương mại được cấp dưới dạng điện tử với các nước ASEAN. Tiếp tục triển khai Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D bản điện tử (e-C/O form D) với 05 nước: Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Brunei

Cục HQBD đẩy mạnh áp dụng và nâng cao hiệu quả việc sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát hàng hóa. Việc kiểm tra hàng hóa qua máy soi tại bãi kiểm tra hàng hóa tập trung Chi cục HQ quản lý hàng XNK Ngoài KCN và Chi cục HQ Sóng Thần được duy trì hiệu quả, kết quả soi chiếu trong 6 tháng đầu năm 2019 như sau: tổng số tờ khai được phân kiểm tra qua máy soi là 3.286 tờ khai, số container soi chiếu là 4.469, tiết kiệm rất nhiều chi phí và thời gian cho doanh nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP, ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, một trong những nội dung quan trọng là đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Cục HQBD tiếp tục duy trì thực hiện tốt Hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a. Các dịch vụ công trực tuyến này được cung cấp thông qua Hệ thống VNACCS/VCIS, Cổng thanh toán điện tử thu thuế xuất nhập khẩu và Cổng thông tin một cửa quốc gia. Với việc duy trì triển khai dịch vụ công trực tuyến đã tạo thuận lợi rất nhiều cho các DN trong việc cắt giảm

thời gian và chi phí thông quan, tiến tới thủ tục hành chính phi giấy tờ. Kết quả: Tính từ đầu năm đến ngày 15/05/2019 phần mềm dịch vụ công trực tuyến Cục HQBD đã tiếp nhận được 10.100 hồ sơ (đã phát hành kết quả: 9.241 hồ sơ, đang xử lý 859 hồ sơ).

Cục HQBD đã triển khai đề án phối hợp thu NSNN, bảo lãnh thuế với các ngân hàng thương mại bằng phương thức điện tử (E-Payment). Sự phối hợp giữa hải quan, ngân hàng và kho bạc chặt chẽ, đồng bộ thể hiện ở hệ thống dữ liệu chuẩn xác; rút ngắn được thời gian thu nộp, kiểm tra đối chiếu được chính xác; xử lý những sai sót về số thu ngân sách được kịp thời; tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế, góp phần vào việc giảm thời gian thông quan hàng hóa.

Cục HQBD đã triển khai Hệ thống thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh (E-manifest); từ đó đã giảm đáng kể thời gian làm thủ tục, rút ngắn thời gian lưu tàu tại cảng.

Xác định việc triển khai mở rộng hệ thống Quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi (VASSCM) là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Ngành nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tạo thuận lợi thương mại theo chủ trương chung của Chính phủ. Cục HQBD đã triển khai tốt hệ thống VASSCM đối với các loại hình: kho CFS, Cảng và ICD trên địa bàn. Việc triển khai hệ thống VASSCM đã đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp XNK (giảm thời gian giải phóng hàng, chi phí, giấy tờ, thời gian đi lại...), cơ quan Hải quan (tăng cường năng lực quản lý giám sát hàng hóa ra vào, tồn đọng tại các kho, bãi, cảng...) và doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng biển, cảng hàng không (chủ động trong việc xây dựng kế hoạch khai thác, kinh doanh từ đó góp phần giảm thời gian giải phóng hàng, chi phí, giấy tờ, thời gian đi lại nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng lưu lượng hàng hóa...).

Bên cạnh đó, Cục HQBD đã chủ động xây dựng một số phần mềm để phục vụ cho công tác nghiệp vụ hải quan, tạo ra hệ thống cơ sở dữ liệu chung, thống nhất cho toàn đơn vị, thuận lợi cho việc khai thác, tra cứu dữ liệu nhanh gọn, hiệu quả, rút ngắn thời gian thực hiện báo cáo cũng như tiết kiệm nhân lực trong thực hiện công việc như phần mềm: quản lý Kho ngoại quan, Kho CFS,...

2.2 Ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý văn bản cũng như công tác điều hành qua mạng nội bộ, Hệ thống thông tin báo cáo đã được đơn giản hóa, giảm bớt giấy tờ hành chính, giảm số lượng báo cáo, nâng cao tính kịp thời trong việc cung cấp các văn bản (dạng điện tử) cho CBCC trong đơn vị và thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc; Đến nay, 100% văn bản đã được các đơn vị thuộc và trực thuộc xử lý bằng phương thức điện tử, công tác phê duyệt văn bản, phân công và tiếp nhận công việc được thực hiện trên phần mềm quản lý văn bản CloudOffice, 100% CBCC được cấp hòm thư điện tử và thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc.

Ngày 04/6/2018, Cục HQBD chính thức thực hiện trực ban giám sát trực tuyến sau khi được Tổng cục Hải quan trang bị Phòng trực ban giám sát trực tuyến. Đây là bước đột phá trong hiện đại hóa hải quan tại Cục Hải quan tỉnh Bình Dương. Thực hiện giám sát trực tuyến là chủ trương của ngành Hải quan, thông qua công tác trực ban giám sát trực tuyến sẽ giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành, được tốt hơn; kịp thời xử lý những thông tin, tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nghiệp vụ hải quan; phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về pháp luật hải quan; đảm bảo việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong quá trình thực hiện TTHQ của cán bộ, công chức.

Nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành thông qua việc ứng dụng có hiệu quả các chương trình: chương trình Quản lý nội bộ, Cloud office, quản lý hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Đây là các giải pháp cụ thể trong thời gian vừa qua Cục HQBD đã thực hiện để cải tiến chất lượng dịch vụ công, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, giảm tối đa chi phí của doanh nghiệp, tạo thuận lợi thương mại trên địa bàn.

IX. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

1. Hiệp hội Cơ Điện: Hiện nay, tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội – bảo hiểm y tế - bảo hiểm thất nghiệp (BHXH-BHYT-BHTN) quá cao chiếm 32% tiền lương tham gia bảo hiểm (Trong đó, doanh nghiệp 21,5% (17,5%BHXH + 3%BHYT + 1%BHTN), người lao động 10,5% (8%BHXH + 1,5%BHYT + 1%BHTN)); Bên cạnh đó, tiền lương tham gia bảo hiểm gồm mức lương + phụ cấp lương + các khoản bổ sung khác. Điều này làm mức đóng bảo hiểm rất cao, gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động. Do đó, Hiệp hội đề xuất Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương kiến nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giảm tỉ lệ đóng bảo hiểm và tiền lương tham gia bảo hiểm.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Dương trả lời:

Tỷ lệ đóng, mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN đã được quy định trong Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2017, Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008, Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. BHXH tỉnh Bình Dương xin ghi nhận đề xuất của Hiệp hội Cơ điện và báo cáo BHXH Việt Nam.

X. CÔNG TY CP NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

1. Hiệp hội Gốm sứ: Hiện nay tại Trạm trung chuyển rác Thuận Giao (KP Hòa Lân 2, Thuận Giao, Thuận An) tình trạng nước thải rác, mùi hôi, mùi xú uế gây ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh, đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp tại khu vực này. Hiệp hội kiến nghị Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương bố trí thời gian hoạt động phù hợp để không gây ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh, đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương trả lời:

Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương có ý kiến về tình trạng nước rỉ rác, mùi hôi tại Trạm trung chuyển Thuận Giao như sau:

- Thời gian:

+ Tiếp nhận chất thải sinh hoạt tại Trạm: 24/24.

+ Vận chuyển chất thải sinh hoạt từ Trạm trung chuyển Thuận Giao đến Chi nhánh Xử lý chất thải: 5h-16h.

- Về tiếng ồn: Do việc tiếp nhận chất thải sinh hoạt 24/24 giờ hoạt động liên tục nên việc các xe bóp còi, tiếng do máy xe hoạt động gây ảnh hưởng đến hoạt động của các Hộ dân và Doanh nghiệp xung quanh.

- Về mùi, nước thải từ rác:

+ Trạm trung chuyển Thuận Giao phun xịt thuốc khử mùi thường xuyên ít nhất 03 lần/ngày và trồng cây xanh ngăn mùi phát tán ra bên ngoài. Tuy nhiên, đôi lúc xe về tập trung số lượng đông và khi rác từ xe đổ xuống chưa kịp phun xịt khử mùi ngay nên có phát sinh mùi trong khoảng thời gian ngắn.

+ Quá trình vận chuyển chất thải sinh hoạt từ các hộ dân đến Trạm trung chuyển của các Tổ rác dân lập làm rò rỉ nước rỉ rác dọc tuyến đường vào Trạm (khi gặp trời nắng nước rỉ rác bốc hơi) dẫn đến tình trạng gây mùi hôi.

Tiếp thu từ những ý kiến trên của Hiệp hội Gốm sứ, Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương sẽ có những biện pháp để giải quyết những vấn đề trên như sau:

- Về tiếng ồn: Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương sẽ kết hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Thuận An tăng cường giám sát và nhắc nhở và ra thông báo gửi đến các Tổ rác dân lập khi xe ra vào Trạm hạn chế bóp còi gây tiếng ồn từ 24h đến 5h sáng hôm sau.

- Về mùi, nước thải từ rác:

+ Trạm trung chuyển Thuận Giao phun xịt thuốc khử mùi thường xuyên và khi xe đang đổ rác xuống Trạm.

+ Kết hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Thuận An điều chỉnh thời gian tiếp nhận chất thải sinh hoạt cho hợp lý.

+ Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương sẽ ra thông báo và niêm yết tại Trạm để thông báo đến các đơn vị vận chuyển chất thải sinh hoạt không làm rơi nước rỉ rác trong quá trình vận chuyển chất thải sinh hoạt.

XI. SỞ CÔNG THƯƠNG

1. Hiệp hội Sơn mài và Điều khác: Theo Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công quy định các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại các phường thuộc thành phố

loại 1 được chuyển đổi từ xã quá 05 năm thì không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định 45/2012/NĐ-CP. Do đó, các cơ sở, doanh nghiệp tại làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp vào năm 2019 sẽ không còn là đối tượng áp dụng của Nghị định 45/2012/NĐ-CP (Tương Bình Hiệp chuyển đổi từ xã lên phường theo Nghị Quyết 136/NQ-CP ngày 29/12/2013) và không được hưởng các chính sách khuyến công theo quy định tại Điều 4 Nghị định 45/2012/NĐ-CP. Tuy nhiên, làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp đã được công nhận là làng nghề sơn mài truyền thống và được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cần được bảo tồn. Do đó, Hiệp hội đề nghị Sở Công Thương kiến nghị Bộ Công Thương và Cục Công Thương địa phương cho phép các cơ sở, doanh nghiệp thuộc làng nghề sơn mài truyền thống Tương Bình Hiệp được tiếp tục được hưởng các chính sách khuyến công theo quy định tại Điều 4 Nghị định 45/2012/NĐ-CP.

Sở Công thương trả lời:

Trên cơ sở kiến nghị của Hiệp hội, Sở Công thương đã kiến nghị Bộ Công Thương tại Hội nghị ngành công thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ VI-2019. Bộ Công Thương đã ghi nhận kiến nghị, trong thời gian tới khi thực hiện tổng kết Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương sẽ thực hiện đánh giá, nghiên cứu hướng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng và nội dung hoạt động khuyến công.

2. Hiệp hội Gốm sứ: Hiệp hội kiến nghị Sở Công thương cung cấp thông tin cụ thể về quy hoạch công nghiệp, thời hạn cho thuê đất (đến năm 2021), lộ trình di dời, các chính sách hỗ trợ di dời để các doanh nghiệp hội viên biết và có phương án đầu tư sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định của tỉnh.

Sở Công thương trả lời:

Thực hiện Chương trình 34/CTr-TU ngày 15/12/2016 của Tỉnh ủy Bình Dương về đổi mới thu hút đầu tư trong giai đoạn 2016-2020, trong đó giao Sở Công thương xây dựng Đề án “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương”.

Hiện tại, Đề án này đang trong giai đoạn điều tra khảo sát, đánh giá hiện trạng để từ đó đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương. Đề án đang trong quá xây dựng, hoàn thiện và chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua.

Đề án “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh

Bình Dương” sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua, Sở Công thương sẽ công bố trên website của Ủy ban nhân dân tỉnh và website của Sở Công thương để các tổ chức, cá nhân biết và triển khai thực hiện.

3. Các nội dung kiến nghị liên qua lĩnh vực xúc tiến thương mại:

a) Hiệp hội Gốm sứ: Kiến nghị hỗ trợ Hiệp hội kết nối, xúc tiến thương mại với các nghiệp đoàn nhập khẩu hàng mỹ nghệ mạnh ở Trung Đông (Quatar, Ả rập Saudi...), các quốc gia vùng Nam Mỹ).

b) Hiệp hội Sơn mài và Điêu khắc: Kiến nghị Trung tâm tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp trong Hiệp hội tổ chức các chuyến khảo sát, tìm kiếm thị trường, cũng như hỗ trợ tham gia các hội chợ trong và ngoài nước, để các cơ sở, doanh nghiệp sơn mài có cơ hội giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng mới; học hỏi, thay đổi tư duy sản xuất, thiết kế sản phẩm, tìm kiếm các nguyên liệu mới, thân thiện môi trường, giá cả phù hợp, để các doanh nghiệp, cơ sở phát triển sản xuất, bắt kịp công nghệ, xu hướng thị trường.

c) Hiệp hội Chế biến gỗ: Kiến nghị Trung tâm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong Hiệp hội tham gia những hội chợ xúc tiến thương mại lớn trên thế giới để tìm kiếm khách hàng, tạo nguồn ra ổn định.

Sở Công Thương trả lời:

Căn cứ vào định hướng của Cục Xúc tiến thương mại-Bộ Công thương, nhu cầu các doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng tỉnh. Hàng năm, Sở Công thương đã chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp trên địa bàn xây dựng các chương trình hỗ trợ xúc tiến thương mại trong và ngoài nước thông qua các hoạt động: Hội nghị, Hội thảo, Diễn đàn, Kết nối cung- cầu, Hội chợ triển lãm trong nước và quốc tế theo các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Tỉnh (gỗ, gốm sứ, dệt may, da giày, điện – điện tử,...).

Bên cạnh đó, thực hiện Đề án Xúc tiến thương mại được phê duyệt giai đoạn 2018 – 2020, hoạt động xúc tiến thương mại của Tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp/Hiệp hội trên địa bàn tham dự các hoạt động Xúc tiến thương mại giữ vững thị trường: Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật Bản... và tìm kiếm, khảo sát mở rộng các thị trường mới đầy tiềm năng: khu vực Châu Mỹ, Trung Đông, Nam Ánhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.